



บทอ่านที่ 1

รม 10:9-18

พี่น้อง ถ้าท่านประกาศด้วยปากว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และมีความเชื่อในใจว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ท่านก็จะรอดพ้น การเชื่อด้วยใจจะบันดาลความชอบธรรม การประกาศด้วยปากจะบันดาลความรอดพ้น เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะได้รับความอภัย เพราะไม่มีความแตกต่างกันระหว่างชาวยิวกับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว พระองค์เท่านั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคน ประทานพระพรมากมายให้กับทุกคนที่เรียกขานพระองค์ เพราะทุกคนที่เรียกขานพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็จะได้รับรอดพ้น

ฉะนั้น ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่เชื่อ จะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เคยได้ยิน จะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศสอน จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีใครส่งไป ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของผู้ประกาศข่าวดีข้างดวงมัจฉิน

บางคนเท่านั้นได้เชื่อฟังข่าวดี ดังที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้า ใครเล่าได้เชื่อคำประกาศของเรา ดังนั้น ความเชื่อจึงมาจากการฟัง สิ่งที่ได้ฟังก็มาจากพระวาจาของพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าขอถามว่า เป็นไปได้หรือที่เขาไม่ได้ยิน เขาได้ยินแน่นอน เพราะเสียงของผู้ประกาศข่าวดีกระจายไปทั่วแผ่นดิน และวาจาของเขาแพร่ไปจนสุดปลายพิภพ

พระวรสาร

มธ 4:18-22

ขณะที่ทรงดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคนคือซีโมน ที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูว์น้องชายกำลังทอดแห เขาเป็นชาวประมง พระองค์ตรัสสั่งว่า “จงตามเราเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” เปโตรกับอันดรูว์ก็ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระองค์ไปทันที

เมื่อทรงดำเนินไปจากที่นั่น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือ ยากอบบุตรของเศเบดีและยอห์นน้องชายกำลังซ่อมแหอยู่ในเรือกับเศเบดีผู้บิดา พระองค์ทรงเรียกเขา ทันใดนั้น เขาก็ทิ้งเรือและบิดา แล้วตามพระองค์ไป



อันดรูว์ แปลว่า กล้าหาญ น.อันดรูว์และ น.ยอห์นเคยเป็นศิษย์ของท่านยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ทั้งสองได้ติดตามพระเยซูเจ้าและพักอยู่กับพระองค์ ต่อมา น.อันดรูว์ได้บอกพี่ชาย น.เปโตรว่าได้พบพระเมสสิยาห์แล้ว และพา น.เปโตรไปพบพระเยซูเจ้า แม้ท่านจะไม่มีบทบาทเป็นผู้นำในกลุ่มอัครสาวก แต่ท่านมีความสุขที่ได้รู้จักคุ้นเคยกับพระองค์ ท่านได้อยู่กับพระองค์ทั้งวัน (ยน 1:39) ท่านทิ้งอาชีพเพื่อติดตามพระองค์ ท่านได้ชื่อสัตย์ดำเนินชีวิตตามข่าวดี และได้เป็นมรณสักขีเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า ท่านจึงมีความสุข ร้อนรน ความกล้าหาญ และความสุข ที่จะประกาศข่าวดีคือ การนำบุคคลต่าง ๆ มาพบพระเยซูคริสตเจ้า

เสาร์
30
พฤศจิกายน

ฉลอง น.อันดรูว์
อัครสาวก
สดด 19:1-2,3-4

